

สำหรับการเผยแพร่ในทันที

## ผู้นำแม่น้ำโขงยืนยันบทบาทสำคัญเป็นอันดับแรกและเป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการพัฒนา ลุ่มแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน

เวียงจันทน์, กัมพูชา, 5 เมษายน 2561 – การประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามได้สิ้นสุดลงในวันนี้ และได้มีการรับรองปฏิญญาเวียงจันทน์ของประเทศสมาชิก ซึ่งมีตัวแทนคือนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซน นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดร.Thongloun Sisoulith นายกรัฐมนตรีของไทย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม นาย Nguyen Xuan Phuc

ปฏิญญาได้เน้นย้ำถึงพันธกรณีสูงสุดในด้านการเมืองของประเทศสมาชิกในคณะกรรมการแม่น้ำโขงที่มีต่อข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 ซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสำคัญเป็นลำดับแรกและเป็นหนึ่งเดียวของคณะกรรมการแม่น้ำโขงในการส่งเสริมความร่วมมือในการจัดการทรัพยากรน้ำและทรัพยากรที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืนในลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งผู้แทนระดับสูงจากจีนและพม่า ซึ่งเป็นคู่เจรจาของคณะกรรมการแม่น้ำโขงก็ได้เข้าร่วมด้วย

“ข้าพเจ้าต้องการยืนยันความเป็นหนึ่งเดียวกันของพวกเรา การมีพันธกรณีสูงสุดในทางการเมืองและการสนับสนุนการดำเนินการตามข้อตกลงแม่น้ำโขง พ.ศ. 2538 อย่างมีประสิทธิภาพ” กล่าวโดยนายกรัฐมนตรีของราชอาณาจักรกัมพูชา สมเด็จพระอัครมหาเสนาบดีเตโชฮุนเซน ซึ่งเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สาม

ปฏิญญาได้ยกย่องความสำเร็จและความก้าวหน้าของคณะกรรมการแม่น้ำโขงที่ผ่านมานับตั้งแต่การประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สอง รวมถึงการรับรองและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การบริหารจัดการลุ่มแม่น้ำอย่างบูรณาการและยุทธศาสตร์ลุ่มน้ำอื่นๆ และแนวทางปฏิบัติต่างๆ ตลอดจนการดำเนินการตามระเบียบปฏิบัติห้าประการที่ทำให้ประเทศสมาชิกของคณะกรรมการแม่น้ำโขงสามารถปรึกษาหารือและเจรจาต่อรองเกี่ยวกับการใช้น้ำภายในลุ่มน้ำได้

นายกรัฐมนตรีได้ชี้ให้เห็นว่าในปฏิญญานั้นมีทั้งโอกาสในการพัฒนาและความท้าทาย

“ลุ่มแม่น้ำโขงได้เปิดโอกาสให้เกิดการพัฒนาและการสร้างความร่วมมือ ทั้งด้านการพัฒนาทรัพยากรน้ำทั้งในแม่น้ำโขงสายประธานและแม่น้ำสาขา ด้านการประมง การเดินเรือ การบริหารจัดการน้ำท่วมและภัยแล้ง การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อม ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการระบบนิเวศ” เนื้อหาในปฏิญญากล่าวไว้

“ยังคงมีความท้าทายที่สำคัญ เช่น การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและประชากรอย่างรวดเร็ว การเพิ่มความต้องการด้านน้ำ อาหาร และพลังงาน ภาวะความเป็นเมือง ภาวะความเป็นอุตสาหกรรม การสูญเสียพื้นที่ด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่ชุ่มน้ำ และการประมงตามธรรมชาติ การตัดไม้ทำลายป่า น้ำท่วมและฝนแล้ง และความเสี่ยงต่อความหลากหลายทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คน” เนื้อหาในปฏิญญาเตือนไว้

ประเทศสมาชิกได้คาดหวังอย่างต่อเนื่องว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงจะสนับสนุนความพยายามและความเป็นภาคีเครือข่ายร่วมกันในการใช้โอกาสทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความท้าทายและความเสี่ยงต่างๆในกลุ่มแม่น้ำ การบูรณาการ ความอ่อนไหวด้านเพศภาวะ และการรวมกระบวนการสหสาขาวิชาในการทำงานเข้าด้วยกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นไปในทางเดียวกันกับข้อความหลักจากการประชุมระดับนานาชาติเป็นระยะเวลาสองวันที่จัดขึ้นก่อนการประชุมสุดยอดผู้นำ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณสี่ร้อยคนได้สรุปไว้

“การประชุมสุดยอดผู้นำนี้ยืนยันว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงในฐานะที่เป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลชั้นเยี่ยมได้ดำเนินการที่จะทำให้เกิดการพัฒนาแม่น้ำโขงอย่างยั่งยืน การอภิปรายในสัปดาห์นี้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขง ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารความรู้อันยาวนาน และเป็นเวทีทางการทูตด้วยเรื่องน้ำ สามารถเพิ่มบทบาทในการอำนวยความสะดวกให้เกิดความร่วมมือและความพยายามร่วมกัน โดยประเทศสมาชิกต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อจัดการกับความท้าทายในช่วงเวลาของเรา โดยพิจารณาตามผลการศึกษาของคณะมนตรี” ประธานกรรมการเจ้าหน้าที่บริหารของสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการแม่น้ำโขง นาย Pham Tuan Phan กล่าว

รัฐมนตรีกระทรวงทรัพยากรน้ำของจีน นาย E Jingping ได้กล่าวว่าจีนต้อนรับคณะกรรมการแม่น้ำโขงและสำนักงานเลขานุการในการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ในกรอบความร่วมมือล้านช้าง-แม่โขง ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นาย Ohn Wimm ได้เข้าร่วมและเสนอที่จะเพิ่มความร่วมมือกับคณะกรรมการแม่น้ำโขง

ภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาที่เข้าร่วมในการประชุมสุดยอดได้เสนอว่าคณะกรรมการแม่น้ำโขงมีบทบาทที่พัฒนาและประสบความสำเร็จมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เนื่องในวาระครบรอบข้อตกลงแม่น้ำโขง ที่ได้มีการลงนามกันในวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2538 ก็ได้มีการเฉลิมฉลองเพื่อระลึกวันดังกล่าวซึ่งเป็นวันแม่น้ำโขง ซึ่งในปีนี้ได้มีการเฉลิมฉลองวาระดังกล่าวด้วยการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญและงานของคณะกรรมการแม่น้ำโขง รวมทั้งผลงานการประกวดผลงานเขียนเกี่ยวกับแม่น้ำโขงในระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งที่สามและการประชุมระดับนานาชาติ

ความจำเป็นเร่งด่วนอื่นๆที่ได้แสดงไว้ในปฏิญญานั้นรวมถึงการรักษาแนวทางในด้านระเบียบปฏิบัติในการใช้น้ำในกลุ่มน้ำ การดำเนินยุทธศาสตร์ลุ่มแม่น้ำ แนวทางการดำเนินงาน โดยเฉพาะโครงการที่มีการดำเนินการร่วมกัน การเสริมสร้างเครือข่ายในการติดตามและระบบพยากรณ์น้ำท่วมและภัยแล้ง และการหนุนเสริมระบบการบริหารจัดการข้อมูลทั่วทั้งลุ่มน้ำ การกำหนดและการดำเนินการด้านโอกาสในการพัฒนาร่วมกันกับภาคีเครือข่ายและกรอบการทำงานร่วมกันในระดับภูมิภาคที่สำคัญ โดยรวมถึงกรอบความร่วมมือแม่โขง-ล้านช้าง

ในตอนท้าย ผู้นำรัฐบาลยื่นข้อเสนอความร่วมมือในการปฏิรูปสถาบันของคณะกรรมการแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการปรับเปลี่ยนคณะกรรมการให้เป็นองค์กรที่มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืนทางการเงิน

การประชุมสุดยอดคณะกรรมการแม่น้ำโขงครั้งต่อไปจะจัดขึ้นในอีก 4 ปีข้างหน้า เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ณ สปป.ลาว

#### **บันทึกบรรณาธิการ:**

คณะกรรมการแม่น้ำโขงเป็นองค์กรระหว่างรัฐบาลในการเจรจาระดับภูมิภาคและการสร้างความร่วมมือในกลุ่มแม่น้ำโขงตอนล่าง ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2538 จากข้อตกลงแม่น้ำโขงระหว่างกัมพูชา สปป.ลาว ไทย และเวียดนาม องค์กรนี้เป็นพื้นที่ในระดับภูมิภาคในการทูตด้านน้ำและเป็นศูนย์รวมข้อมูลความรู้ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาค

- จบ -

#### **สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:**

นาย Sopheak Meas

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร

สำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการแม่น้ำโขง

อีเมล: [sopheak@mrcmekong.org](mailto:sopheak@mrcmekong.org)

โทรศัพท์: +855-12266653 (กัมพูชา)

+856-20-77779168 (ลาว)